

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่อง รับผิดชอบการจัดตั้งพรรคเพื่อไทย

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคเพื่อไทย ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๗/๒๕๕๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคเพื่อไทย ดังนี้

นโยบายพรรคเพื่อไทย

พ.ศ. ๒๕๕๐

คำประกาศเจตนารมณ์

พรรคเพื่อไทยได้สถาปนาขึ้น ในจุดเปลี่ยนผ่านทางประวัติศาสตร์อีกครั้ง ซึ่งหลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรมถูกตั้งคำถาม กฎหมายถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ประชาชนขาดความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานของรัฐ เศรษฐกิจแบบเสรีได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการที่ไม่ยึดหลักธรรมาภิบาลและการทำลายกลไกตลาด จนในชาติขาดการรู้จักสามัคคีมีการเผชิญหน้ากัน เพราะถูกตอกล้มทางความคิด โดยไม่ยึดถือพระบรมราโชวาทแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้ถูกนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระบบราชการถูกทำให้ขาดประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ มีความพยายามฟื้นฟูระบอบอมาตยาธิปไตยที่ไม่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง งบประมาณถูกจัดสรรโดยไม่จัดลำดับความสำคัญ และสื่อขาดความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกรอบงำจากอำนาจรัฐ ประชาชนชาวไทยตกอยู่ในภาวะที่ระส่ำระสายไร้สิ่งยึดเหนี่ยว เพราะสถาบันพรรคการเมืองถูกทำให้อ่อนแอ ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้จำเป็นต้องสถาปนาพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ โดยรวมเอาคนไทยจากทุกภาคส่วนมาระดมสติปัญญา กำหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อฟื้นฟูให้ประเทศชาติกลับคืนสู่สถานะเดิมโดยเร็ว และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน โดยอาศัยศักยภาพและภูมิปัญญาของคนไทยทั้งชาติ

อุดมการณ์

เจตจำนงของปวงชนชาวไทย คือ เจตจำนงของพรรคเพื่อไทย

๑. นโยบายหลัก

ประเทศไทยของเราในวันนี้ ต้องได้รับการฟื้นฟูและดูแลอย่างทุ่มเทเอาใจใส่ก่อนที่จะยิ่งถดถอยและจมดิ่งในทะเลแห่งวิกฤตการณ์จนยากที่จะเยียวยาให้กลับคืน โดยการเร่งปฏิรูปในแทบทุกมิติด้วยแนวคิดของนโยบายที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งข้อมูล ความรอบรู้และสติปัญญาที่เข้าใจในรากเหง้าแห่งปัญหาและทันโลกทันเหตุการณ์ พรรคเพื่อไทยจึงรับอาสาพี่น้องประชาชน เข้ามาแก้ไขปัญหาและช่วยฟื้นฟูประเทศตามแนวนโยบายของพรรค ที่เน้นในประเด็นสำคัญต่อไปนี้

แนวคิดใหม่ ปรับแนวคิดใหม่ทั้งในด้านเป้าหมาย กระบวนการ และวิธีการในการพัฒนาประเทศเน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติ โดยใช้ปัญญาและความรู้ที่สั่งสมมายาวนานอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับวิสัยทัศน์ที่มองโลกจากความเป็นจริงเป็นพื้นฐาน เพื่อปรับเปลี่ยนองคาพยพทุกส่วนในสังคม ให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างสมดุลและยั่งยืน

ปรับเปลี่ยนการบริหาร ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกลไกการทำงานของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ ปรับปรุงทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของข้าราชการ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐ จากการควบคุมมาเป็นการสนับสนุน และเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนในด้านบริการสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นการส่วนรวม เน้นการพัฒนาและปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่อง

ปฏิรูปภาคเอกชน ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปกิจการในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการผลิต ทั้งในส่วนของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเกษตรพาณิชย์กรรม และการให้บริการ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพสูง และมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ครอบคลุมกิจการธุรกิจทั้ง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้เกิดคุณภาพในระดับมาตรฐานที่จะแข่งขันในรอบของการค้าเสรีที่เป็นธรรมอันจะนำไปสู่การกระจายความมั่งคั่งในส่วนต่าง ๆ ของสังคม โดยประสานพลังภาคเอกชนกับภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง

ฟื้นฟูสังคม ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง เสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการอยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมมือทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมี

จุดยืนทางความคิดเป็นของตนเอง และสามารถเลือกเอาข้อดีของกระแสโลกมาใช้ เพื่อให้ก่อประโยชน์กับสังคมไทยทุกด้าน

พัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นการพัฒนามนุษย์ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยผ่านกลไกของการปฏิรูปปรัชญาการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ภาษี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ การกระจายอำนาจ การปกครอง การมีสิทธิมีเสียงและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการกำหนดวิถีชีวิตและกระบวนการสร้างความผาสุกของตนเอง

สนับสนุนให้แต่ละกลุ่มของสังคม ให้ความสำคัญจากลักษณะสังคมทั้งสามประเภท ที่เป็นแนวโน้มของโลกทั้งสังคมเกษตร สังคมอุตสาหกรรม และสังคมข้อมูลข่าวสาร มาผนึกกันอย่างกลมกลืน เพื่อก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทย

พรรคเพื่อไทยจะใช้แนวคิดดังที่กล่าวมา เป็นพื้นฐานในการดำเนินนโยบายภายใต้กรอบภูมิปัญญาที่สั่งสมมาในประวัติศาสตร์ เพื่อฟื้นฟูและปฏิรูปประเทศไทยไปสู่การเป็นประชารัฐที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยมีระบอบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์อย่างแท้จริง

๒. นโยบายการเมือง

พรรคมีความจงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไว้เป็นที่เคารพสักการะอันสูงยิ่ง และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชของประเทศ อธิปไตยแห่งชาติ บูรณภาพแห่งอาณาเขต

พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานอันมั่นคงแข็งแรงแก่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และต่อต้านเผด็จการในทุกรูปแบบ ทั้งนี้โดยการพัฒนาโครงสร้างทางการเมืองสามระดับคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเมือง โดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน การพัฒนาโครงสร้างส่วนกลางทางการเมือง โดยพัฒนาสถาบันการเมืองที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองกับโครงสร้างส่วนบนทางการเมือง คือสถาบันพรรคการเมืองและสถาบันข้าราชการ ควบคู่กับ

การสนับสนุนบทบาทของสถาบันสื่อมวลชน ให้เป็นสถาบันที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนและบ้านเมืองได้อย่างตรงไปตรงมาและสมศักดิ์ศรี และจะมุ่งพัฒนาโครงสร้างส่วนบนทางการเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างส่วนกลางและโครงสร้างพื้นฐานทางการเมือง คือรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐสภา สถาบันบริหารและสถาบันตุลาการ เพื่อให้สถาบันการเมืองเหล่านี้มีความเข้มแข็งมั่นคง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สามารถสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้พรคจะให้การสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินการขององค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้สามารถบรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

๓. นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหารที่มีความสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ การพัฒนาระบบราชการต่อเนื่องจากการปฏิรูปราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ และการกระจายอำนาจการบริหารการพัฒนาระบบราชการ

พรคมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบราชการต่อเนื่องจากการปฏิรูปราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐจากผู้ปฏิบัติและควบคุม มาเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การสนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างแท้จริง โดยปรับปรุงการบริหารการจัดการ ได้แก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีหลักการสมเหตุสมผล มีความรับผิดชอบ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การสร้างความโปร่งใสเปิดเผยของระบบราชการ โดยเฉพาะความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการบริหารจัดการที่สามารถคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการ ที่มีลักษณะของการปกครอง มาเป็นการบริหารราชการในเชิงของการพัฒนา โดยประสานความร่วมมือของหน่วยราชการทุกหน่วยให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน ทำให้ระบบราชการมีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น มีโครงสร้างที่กระชับเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น มีความรวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น มีคุณภาพของงานบริการในระดับมาตรฐานสากล มีการสร้างนวัตกรรมการทำงานอย่างประหยัคมีประสิทธิภาพ สามารถวัดความพึงพอใจ

ของประชาชนได้ เน้นการพัฒนาทั้งคนและระบบ โดยให้งานบริการสาธารณะสิ้นสุดที่ระดับชุมชนให้มากที่สุด

พรรคมุ่งให้ข้าราชการมีทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ยึดถือกฎระเบียบจนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน มีความห่วงหาพันธุร์พัสลินสาธารณะ มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน มีขวัญกำลังใจ และมีภาวะผู้นำในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดทั้งการริเริ่มระบบราชการที่เน้นการจัดจ้าง โดยการทำสัญญาที่สามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและผลงานสาธารณะ นโยบายการกระจายอำนาจการบริหาร พรรคจะส่งเสริมการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ต้องมีการกระจายอำนาจทางการคลังให้กับท้องถิ่น ให้สามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการมีอิสระในการจัดการด้านงบประมาณของท้องถิ่น การแสวงหารายได้และการจัดการทรัพย์สินของท้องถิ่น

๔. นโยบายด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

พรรคจะดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ไม่เอื้อต่อหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการยุคใหม่ โดยการออกกฎหมายใหม่มาบังคับใช้ เพื่อให้เอื้ออำนวยและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมุ่งเน้นถึงความเป็นธรรมในสังคม การส่งเสริมและรักษาสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด

พรรคจะจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับสถานะและอำนาจหน้าที่โดยตรง เพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและของโลกที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล รัฐสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและยึดหยุ่นต่อสถานการณ์ในอนาคต กฎหมายสนับสนุนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดทุน และการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายสิ่งแวดล้อม และการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ นอกจากนี้พรรคจะส่งเสริมองค์กรที่ดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย ให้สามารถขยายขอบเขตการทำงานออกไปในทุกมิติอย่างกว้างขวางทั่วประเทศและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พรรคจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการด้านความยุติธรรม โดยสอดคล้องกับพัฒนาการของปัญหาใหม่ ๆ ที่วิวัฒนาการไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของโลก พรรคจะมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการด้านความยุติธรรม ที่สามารถจัดและปรับปรุงแก้ไขพันธะสัญญาและการกระทำที่ไม่เป็นธรรม โดยเน้นการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกระบวนการยุติธรรมทุกระดับ รวมทั้งกระบวนการคัดสรรบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตามหลักการธรรมาภิบาลที่เป็นของปวงชน

พรรคจะส่งเสริมบทบาทและความสำคัญของกระบวนการป้องกัน และระงับยับยั้งข้อพิพาทขึ้นพื้นฐาน รวมทั้งส่งเสริมระบบช่องทางและความสำคัญของการร้องทุกข์กล่าวโทษสิทธิการควบคุมตรวจสอบการแนะนำปรึกษา ให้เป็นเครื่องมือของประชาชนผู้บริโภคผู้ด้อยโอกาสและผู้เสียเปรียบให้มีโอกาสเข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์ในการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของตนเองมากขึ้น พรรคจะเร่งรัดพัฒนาระบบและกระบวนการอำนวยความสะดวกความยุติธรรม ให้สามารถประกันความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง และมีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยเน้นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา สิทธิของพยาน สิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสิทธิต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดไว้ พรรคจะมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรสถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม และกรณีพิพาทระดับสากลได้ โดยเฉพาะการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน นักลงทุน ทรัพย์สิน ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติ

๕. นโยบายเศรษฐกิจ

นโยบายเศรษฐกิจจะต้องเป็นนโยบายที่ยืดหยุ่น โปร่งใส ชอบธรรมและตรวจสอบได้ โดยยึดเอกราชทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน ที่สำคัญทางด้านการเงินการคลัง พรรคยึดมั่นในการรักษา “หัวใจ” ของวินัยการเงินการคลัง โดยไม่ให้น้ำหนักกับเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งจนทำให้เกิดความระส่ำระสายต่อระบบเศรษฐกิจที่แท้จริง การอ้างการรักษาวินัยโดยให้น้ำหนักกับเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งอย่างไม่มีความยืดหยุ่นในเชิงปฏิบัติ จะทำให้การรักษาวินัยนั้นไม่ก่อประโยชน์ที่แท้จริง แต่กลับจะทำให้ไม่สามารถรักษาวินัยได้ในที่สุด วินัยการเงินการคลังดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่แท้จริง ซึ่งประกอบด้วยเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของประเทศ โดยยึดถือแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ครอบคลุมระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

นโยบายการเงินการคลังต้องมุ่งรักษาสมดุลของพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แท้จริง เพื่อลดความเสี่ยงทั้งระบบเศรษฐกิจ พรรคมีนโยบายเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้งโดยการเร่งสนับสนุนการส่งออก เร่งวางกรอบในการปรับโครงสร้างการผลิตภายในประเทศ เพื่อเพิ่มจำนวนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับกิจการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ พรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในประเทศ เช่น การจัดสร้างระบบขนส่งมวลชน โดยที่การกระตุ้นนั้นจะไม่ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่ควบคุมไม่ได้ แต่จะเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจในประเทศสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างรวดเร็ว พรรคจะจำกัดการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทและเงินตราต่างประเทศให้น้อยที่สุด เพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนสะท้อนความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างรายได้ให้กับประเทศ พรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการปรับโครงสร้างและปฏิรูประบบการเงินของประเทศทั้งระบบ อันได้แก่ การวางกรอบและสนับสนุนให้สถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชนสามารถยกระดับตัวเองทั้งในแง่ของความมั่นคงและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสากลและในฐานะที่ระบบสถาบันการเงินปัจจุบันไม่สามารถให้ความช่วยเหลือกับกิจการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างเต็มที่ พรรคจึงสนับสนุนให้จัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะด้าน อีกทั้งการออกมาตรการทางด้านตลาดทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อช่วยให้กิจการเหล่านั้นสามารถก้าวข้ามพ้นขวากหนามทางการเงินโดยเร่งด่วน

พรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้นว่างงาน อันเป็นผลจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มพูนทักษะสำหรับแรงงานในเมืองและการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม เพื่อขยายอุปสงค์แรงงาน อีกทั้งการเร่งรัดและควบคุมให้หน่วยงานรัฐใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในโครงการ ที่ช่วยให้เกิดการจ้างงานทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค โดยเร่งด่วน พรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อการส่งออกให้เป็นฐานการผลิตการจ้างงานและการส่งออกของประเทศ โดยการปรับโครงสร้างการผลิตในระบบเศรษฐกิจไทยเสียใหม่ โดยสนับสนุนวิสาหกิจเหล่านี้ที่ประกอบการอิสระและผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งมีอยู่แล้วและกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศ ให้เป็นแกนในการสร้างความเติบโต

ทางเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนั้น วิสาหกิจเหล่านี้ยังจะมีบทบาทสำคัญในการดึงเงินทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับระบบ และเป็นกลไกสำคัญในการกระจายการลงทุนและฐานการผลิตสู่ภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อรองรับการจ้างงานในชนบท และเป็นตัวจักรกลสำคัญในการสร้างทักษะและถ่ายทอดทักษะระหว่างคนงาน ทั้งจากภายนอกประเทศสู่ภายในประเทศ และระหว่างผู้ผลิตและคนงานภายในประเทศด้วยกันเอง การพัฒนาและยกระดับทักษะเหล่านี้เองจะเป็นหนทางอันสำคัญที่จะส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ที่จะสามารถเลือกกระบวนการในการสร้างความมั่งคั่งของตนด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เหมาะสมกับศักยภาพและวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ ต้องควบคู่ไปกับการดูแลไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรง ด้วยการรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อไม่ให้สูงจนเกินไป แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอยู่บนฐานแห่งความเป็นธรรมและข้อเท็จจริงของความสามารถในการผลิตที่สร้างรายได้อย่างแท้จริงของผู้ประกอบการ

พรรคจะสนับสนุนและผลักดันให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่พอเพียง ตามศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของประเทศตั้งแต่การผลิตเพื่อบริโภค และเหลือขายในระดับครอบครัว การรวมตัวเพื่อดำเนินเศรษฐกิจในระดับชุมชน การเชื่อมโยงอย่างเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันกับธุรกิจขนาดใหญ่ สู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ พรรคจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับภาคเกษตรกรรมให้เป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่จะต้องเติบโตควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรมและบริการ และได้รับการเอาใจใส่ในการเพิ่มพูนสมรรถนะการผลิต และยกระดับคุณภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตที่พอเพียงเลี้ยงดูประชากรในประเทศและเหลือเพื่อส่งออกและไปเป็นวัตถุดิบอันสำคัญให้กับภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีความหลากหลายและมีศักยภาพสูงในตลาดโลก พรรคจะสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของอุตสาหกรรมเป้าหมายเสียใหม่ เพื่อมุ่งสู่การระดมทรัพยากรเพื่อการผลิตในสิ่งที่เราถนัด และมีความสามารถที่สั่งสมมาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ทักษะฝีมือที่เรามี ความโดดเด่นเชิงชาตินิยมโอกาสทางการตลาดและความสามารถเชิงแข่งขันในระยะยาว ความสามารถในการขยายขอบข่ายสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมสนับสนุน อีกทั้งการเชื่อมโยงอย่างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นแรงงานไปสู่การพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมที่มุ่งใช้ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตที่จะทวีความสำคัญยิ่งในระยะยาวยกระดับความสามารถเชิงแข่งขันพร้อมเผชิญกระแสแข่งขันการค้าเสรีพรรคจะสนับสนุนให้มีแผนการสนับสนุนและสร้างเสริมความสามารถเชิงแข่งขันเป็นการ

เฉพาะในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกำหนดอาณาเขตพื้นที่เป็นการเฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเข็ลลอมแห่งการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันที่แท้จริง การคัดเลือกจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเชิงยุทธศาสตร์ของพื้นที่ ความสอดคล้องกับทรัพยากร และทักษะของประชากรในพื้นที่ ความสามารถในการจูงใจให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาลงทุนในพื้นที่ การชักจูงให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนเข้ามาอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ความพร้อมพร้อมของการมีสถานศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อป้อนวิทยากรและบุคลากรแก่ผู้ผลิต ความพร้อมพร้อมของบริการขนส่งตลอดจนความพร้อมของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อให้ผลผลิตมีคุณสมบัติพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดโลก เศรษฐกิจ ในแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความแข็งแกร่ง ทั้งในแง่ของเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง ด้านเงินทุน ด้านการผลิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว และด้านการตลาดที่เข้มแข็งเพียงพอในการก้าวสู่ธุรกิจการค้าในระดับโลก

พรรคจะเร่งยกระดับความสามารถเชิงการผลิตของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตให้ทันสมัยภายใต้ข้อจำกัดของประเทศ ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กระบวนการผลิตและการจัดการ ชักจูงให้มีการเคลื่อนย้ายฐานผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมายจากต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งรัดการพัฒนาระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนยกระดับความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้เทียบเท่ามาตรฐานโลก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้มแข็งเพียงพอ ที่จะก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก พรรคจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนซึ่งมักมีขนาดเล็กและเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ทั้งในฐานะของการเป็นฐานผลิต วัตถุดิบชิ้นส่วน วัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงสนับสนุนและเกื้อกูลการสนับสนุนผู้ประกอบการเหล่านี้ ควบมุงเน้นในการเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิต การเงิน เทคโนโลยีและการจัดการ

ยกระดับนโยบายการค้าต่างประเทศ จากการเน้นเพียงเร่งรัดการส่งออกในทุกกระดับ สู่การพัฒนาเครือข่ายการค้าเข้าสู่ระดับโลก เพื่อผนึกและสอดรับเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลก

อันเข้มแข็งในโลกยุคไร้พรมแดน พรรคสนับสนุนและผลักดันให้ภาคเอกชนยกระดับความพร้อมในการเผชิญการแข่งขันเสรีในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ในโครงสร้างและกลไกเศรษฐกิจการค้าโลก ทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค ความรอบรู้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและในประเทศ เป้าหมายการใช้แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในเชิงของทักษะ เทคโนโลยี และวิทยาการที่จำเป็นในการแข่งขันระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งออกของไทยในทุก ๆ มิติ ทั้งในมิติของคุณภาพ มิติของการสร้างมูลค่าเพิ่ม มิติของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทักษะหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรใหม่ ๆ เพื่อรุกสู่ตลาดต่างประเทศ และในมิติที่สำคัญที่สุดได้แก่การก้าวจากการเน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นกายภาพ ไปสู่การส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการที่มีสัดส่วนของทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าการขายแรงงาน มุ่งพัฒนาเครื่องหมายการค้าของสินค้าไทยสู่ตลาดโลกให้ต่างประเทศนิยมเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างและพัฒนาเครื่องหมายระดับโลก ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเซรามิก และอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เป็นต้น

ในระยะยาว พรรคจะให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้กิจการของไทยได้รับประโยชน์จากสถานะการโลกาภิวัตน์ของทุนทางการเงิน ทุนทางเทคโนโลยี และทุนทางปัญญาซึ่งจะทำให้บางส่วนของเศรษฐกิจไทยที่มีศักยภาพได้ประโยชน์สูงสุด จากบทบัญญัติใหม่ขององค์การการค้าโลก โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยจัดให้เป็นความเร่งด่วนพิเศษในการพัฒนาเครือข่ายการตลาดเข้าสู่ระดับโลก เพื่อผนึกและสอดรับเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกอันเข้มแข็งในโลกยุคไร้พรมแดน ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกไทยในทุกกระดับ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพเพียงพอทั้งในแง่ของทักษะความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับ ให้สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทระดับโลก ทั้งนี้โดยยึดถือโลกทั้งโลกเป็นตลาดสินค้าเป็นแหล่งวัตถุดิบและสามารถใช้เป็นแหล่งการผลิตหรือประกอบสินค้าโดยเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และการจำหน่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดในเชิงต้นทุนและการตลาด การก้าวข้ามจากการเป็นเพียงผู้ส่งออก ไปสู่การสร้างเครือข่ายการผลิตและตลาดในระดับโลก ไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่เคยมีเท่านั้น แต่ยังเป็นการให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศอีกด้วย

สำหรับศูนย์พาณิชย์กรรมและสำนักงานการพาณิชย์ในต่างประเทศนั้น จะต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แสดงสินค้า อันเนื่องมาจากทักษะที่พร้อมด้วยข้อมูลประกอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าต่างประเทศ ในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากไทย หรือเข้าร่วมทุนการผลิตกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กลงในประเทศไทย ศูนย์พาณิชย์กรรมและสำนักงานการพาณิชย์ในต่างประเทศ จะต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ในการผลักดันให้รัฐบาลประเทศนั้น ๆ อำนวยความสะดวกต่อการย้ายทุนทางปัญญา ทุนทางเทคโนโลยีและทุนประกอบการ มายังประเทศไทยโดยให้เป็นประโยชน์ร่วมกันแก่ทั้งสองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ศูนย์พาณิชย์กรรมและสำนักงานการพาณิชย์ในต่างประเทศ จะต้องมีบุคลากรที่เหมาะสมกับเป้าหมายของแผนงานดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้าราชการประจำและการจัดตั้งศูนย์พาณิชย์กรรมจะต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมแก่ลูกค้าบุคลากรที่วิสาหกิจไทยต้องการเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสินค้าต้นแบบและพัฒนาสินค้าร่วมกันตลอดไป

พรรคสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการทั้งในเชิงของการวางแผนยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในด้านการตลาด ด้านข้อมูลข่าวสาร การระดมหรือติดต่อลูกค้าเป้าหมาย ตลอดจนช่วยแก้ไขอุปสรรคการค้าในต่างประเทศ ให้มีการผนวกแนวทางนโยบายทิศทางการบริหารและแนวทางปฏิบัติงาน ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดพลังผนึกสูงสุดต่อการขยายและพัฒนาการส่งออกของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปฏิรูปองค์กรแห่งรัฐ พลิกโฉมใหม่วิสาหกิจไทย พรรคจะเร่งดำเนินการปฏิรูปสถาบัน และองค์กรหลักทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งในด้านโครงสร้าง องค์กร ระบบการจัดการ การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และวิทยาการ ทั้งนี้เพื่อยกระดับความสามารถและศักยภาพขององค์กรแห่งรัฐ ให้สามารถเป็นหลักในการกอบกู้เศรษฐกิจในการชี้นำและกำหนดยุทธศาสตร์ อีกทั้งสามารถสนับสนุนภาคเอกชนให้พร้อมเผชิญกระแสความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประสานให้เกิดพลังที่แท้จริงทั้งในระหว่างองค์กรแห่งรัฐด้วยกันและในระหว่างภาครัฐกับเอกชน ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ แนวทางนโยบายและการประสานในระดับการปฏิบัติ ให้บังเกิดผลอย่างแท้จริงพร้อมกับการเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานรัฐ จากผู้ควบคุมมาเป็นผู้สนับสนุน

พรรคสนับสนุนการเร่งรัดเพิ่มพูนประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการนำวิธีการบริหารจัดการแบบเอกชนมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าองค์กรเอกชน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีอาชีพจากภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในฐานะผู้ควบคุมและผู้บริหาร เพื่อลดระบบราชการในรัฐวิสาหกิจให้เหลือน้อยลง ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเป็นวิสาหกิจเอกชนเต็มตัวในอนาคตสำหรับบางรัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อม และสมควรปรับเปลี่ยนโดยไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐในทุกด้าน

๖. นโยบายเกษตรกรรม

จากการที่ประเทศไทยมีพื้นฐานทางการเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน แต่ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยยังมิได้มีระบบบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งเกษตรกรซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบการผลิตก็ประสบกับปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว นโยบายด้านการเกษตรของพรรค มีเป้าหมายเพื่อให้ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ มีความแข็งแกร่งทันสมัย เป็นฐานเศรษฐกิจอันแท้จริงที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถสร้างผลผลิตได้อย่างเพียงพอเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถสร้างผลผลิตส่วนเกินที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ เพียงพอที่จะเป็นฐานสนับสนุนอันสำคัญแก่อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก นโยบายพรรคในด้านเกษตรจึงมุ่งเน้นในประเด็นต่อไปนี้

มุ่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยยึดหลักเกณฑ์เดียวกันกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของภาคธุรกิจอื่น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคนทุกกลุ่มในสังคม การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร จะต้องคำนึงถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวโดยจัดให้เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการกำกับตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ปัจจัยการผลิตนั้น ๆ ถึงมือเกษตรกรและถูกใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

จัดเงินอุดหนุนจากเงินกู้ของธนาคารโลก เพื่อการจัดหาบุคลากรเฉพาะกิจที่จำเป็นสำหรับภารกิจในโครงการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยงานพิเศษสำหรับติดตามและประเมินผลการช่วยเหลือดังกล่าว มุ่งพัฒนาภาคเกษตรกรรม เป็นฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในการผลิตเพื่อให้พอเพียงต่อการบริโภคในประเทศ เป็นฐานรายได้ที่เพียงพอและสม่ำเสมอต่อการดำรงชีพของเกษตรกรและครอบครัว และสามารถเป็นภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเคียงคู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อการส่งออก ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม่อย่างเป็นระบบที่ครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่กำหนดประเภทของพืช และสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพอันเป็นเป้าหมาย โดยคำนึงถึงการบริโภค

ภายใน ความเหมาะสมทางสภาพภูมิศาสตร์ศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น และศักยภาพทางการตลาดของผลผลิตที่ได้ หรือผลผลิตที่แปรรูปที่ใช้พืชและสัตว์เศรษฐกิจนั้นเป็นวัตถุดิบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมและยั่งยืน กำหนดพื้นที่เพาะปลูกและเพาะเลี้ยงเฉพาะสำหรับพืชและสัตว์เศรษฐกิจในเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ ทำเลสำหรับพืชและสัตว์แต่ละประเภท ความชำนาญหรือความสามารถอันโดดเด่นของคนในท้องถิ่น ศักยภาพทางการตลาดตลอดจนการสอดคล้องอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงของกระบวนการผลิต และการตลาดระหว่างการผลิตและการตลาดของภาคเกษตรกรรม กับกระบวนการผลิต และการตลาดในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการใช้วิชาการที่ก้าวหน้า มาใช้ในภาคเกษตรกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงด้วยคุณภาพและมีผลตอบแทนต่อพื้นที่เพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสูง สร้างความเชื่อมต่อระหว่างผลผลิตในภาคเกษตร กับภาคการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูป ทั้งในเชิงการวางแผนการผลิต การวิจัยและพัฒนาการตลาด เพื่อให้ภาคเศรษฐกิจทั้งสองระบบนี้เติบโตควบคู่กันไปอย่างแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ ทั้งในด้านการสำรวจวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดและการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ ทักษะ และระดับการพัฒนาพืชผลเศรษฐกิจของไทยร่วมกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาการเกษตรร่วมกันซึ่งจะช่วยให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ทั้งในเชิงการผลิตและการตลาดร่วมกัน

เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรไทย ในการปลูกพืชเศรษฐกิจเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาพันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตที่สำคัญ การจัดหาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน การกระตุ้นและส่งเสริมการใช้วิชาการสมัยใหม่เพื่อใช้ในการวางแผน การผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิต และการบริหารตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาระดับราคาสินค้าเกษตรขั้นปฐม ให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ผลิต โดยพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร อาทิ ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า การจัดตั้งตลาดกลาง การพัฒนาระบบข่าวสารข้อมูล ให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับศักยภาพของเกษตรกร อีกทั้งปรับปรุงระบบการพยากรณ์ภาวะการค้าสินค้าเกษตรเพื่อให้สามารถทราบล่วงหน้า อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิต ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหว่างเกษตรกรรายย่อยด้วยกัน

และระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับเกษตรกรรายใหญ่และเกษตรกรกับโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละชุมชน เพื่อให้สถาบันเกษตรกร มีบทบาทเข้มแข็งขึ้น ทั้งด้านการวางแผนงานการผลิต และการจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตรและเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบการถือครองที่ดิน และการปฏิรูปที่ดินเพื่อการใช้ที่ดิน อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เร่งแก้ไขปัญหาคารกครองที่ดินของรัฐที่ไม่ถูกต้องด้วยความ เป็นธรรม โดยแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ ชุมชนท้องถิ่น และเปิดช่องทางให้มีการพิสูจน์สิทธิถือครองโดยชอบด้วยกฎหมายผ่านทางกระบวนการ ยุติธรรม การพัฒนาการเกษตรใด ๆ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทาง ชีวภาพ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่าง ๆ ต่อการพัฒนาการ เกษตรนั้น ๆ เพื่อให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและชุมชนต่าง ๆ ส่งเสริมการประกอบ อาชีพเสริมแก่เกษตรกร สำหรับกิจการที่เป็นวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ ประกอบอาชีพ และการมีรายได้เสริมจากวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เช่น การแปรรูปผลผลิต การถนอมผลผลิต การผลิตอาหารและงานหัตถกรรม เป็นต้น

๗. นโยบายการศึกษาและวัฒนธรรม

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเพื่อ วางรากฐานการพัฒนาเด็กไทยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการเน้นการอบรมให้เด็กมีฉันทะทาง ปัญญา และวินัยแห่งปัญญา และสามารถใช้อนุญา มาสรรค์สร้างความคิด และความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ปรับปรุงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติทั้งในระดับ อนุบาล ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา เพื่อการพัฒนาเด็กไทยภายใต้กรอบวินัยแห่งปัญญา เข้มงวดต่อการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้าสู่วิชาชีพครู ด้วยการเน้นประสิทธิภาพและทัศนคติที่ดีต่อ การเรียนและการสอนที่มีคุณภาพ โดยไม่คุกคามต่อความคิดสร้างสรรค์และความฝันของเด็ก และส่งเสริม การสร้างทัศนคติที่ดีของครูเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมไทยและของโลก รวมทั้ง พัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาในทุกๆระดับ ให้ได้รับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเรียนรู้กับวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เพื่อให้สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและพลวัตตามสถานการณ์อย่างทันที่

ในระดับอุดมศึกษาจะเร่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อให้เป็นทรัพยากร มนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถก่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม โดยมีความสามารถในการพัฒนา

ตนเองอย่างเหมาะสม โดยจะเร่งส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน คุณภาพของผู้สอน ตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นให้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เป็นคลังแห่งความรู้และข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะตอบสนองการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานเอกชนและรัฐ

ในระดับอาชีวศึกษานั้นจะให้ความสำคัญกับวิทยาลัยวิชาชีพต่าง ๆ เพราะถือว่าวิทยาลัยวิชาชีพ เป็นหัวใจของการคงอยู่ของระบบเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ และคุณภาพของผลผลิตของวิทยาลัยวิชาชีพคือ หัวใจของอนาคตเศรษฐกิจไทย โดยจะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ แก่กลุ่มวิชาชีพเป้าหมาย พร้อมทั้งเร่งเพิ่มคุณภาพของนักศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการใน โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ส่งเสริมความร่วมมือทางเทคนิควิชาการ และทักษะระหว่างวิสาหกิจในต่างประเทศ หรือสถานศึกษาในต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ถ่ายทอดความรู้และทักษะต่าง ๆ มาสู่วิทยาลัยวิชาชีพของไทย ตามความเหมาะสม ความถนัด ความพร้อมและศักยภาพของแต่ละสถาบัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะของบุคลากร และผู้สำเร็จการศึกษา ส่งเสริมให้วิทยาลัยวิชาชีพใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากการรับ การถ่ายทอดทักษะจากต่างประเทศ มาถ่ายทอดเพื่อยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น ด้วยระบบ การศึกษานอกโรงเรียนหรือระบบการศึกษาเสริม เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดทักษะฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพสำหรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่

ส่งเสริมการเรียนการสอนของระบบการศึกษานอกโรงเรียนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้สอดคล้อง กับปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต โดยให้บริการด้านการเรียนการสอนในวิทยาการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจะให้ความสำคัญต่อการศึกษานอกโรงเรียน เท่าเทียมกับการศึกษาในระบบโรงเรียน ให้มีความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาที่สองสำหรับเด็ก และเยาวชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ การรับการถ่ายทอดทางเทคนิค และวิชาการ ตลอดจนทักษะ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าสู่โลกาภิวัตน์ตามความถนัดและศักยภาพของตน

ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีศักยภาพในการฝึกอบรมทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน โดยสนับสนุนการรับรองหลักสูตร และการให้สิทธิประโยชน์ที่เป็น ประโยชน์ต่อการจัดการฝึกอบรม ส่งเสริมให้ครูได้รับการลาพักเป็นกรณีพิเศษ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และทัศนคติการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผล

ส่งเสริมให้เด็กไทยสามารถเรียนรู้ และเลือกใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรม และอิทธิพล โลกาภิวัตน์ เพื่อมาเสริมความลึกซึ้ง และทักษะในการเข้าใจโลกอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต อย่างเหมาะสมตามครรลองที่ดี และเลือกเข้าสู่โลกาภิวัตน์ตามความถนัดและศักยภาพของตน

ส่งเสริมระบบห้องสมุดให้เป็นหัวใจของผู้ใฝ่รู้ พัฒนาให้ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมของสรรพ วิชาต่าง ๆ ทั้งของไทยและนานาชาติ เร่งพัฒนาระบบห้องสมุดให้เป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพสำหรับ ประชาชน ที่จะเข้าถึงวิทยาการนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยเป็นบริการที่รัฐจัดให้แก่ ประชาชน และพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงกับห้องสมุดที่มีอยู่ในประเทศ และต่างประเทศ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนให้องค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น มีส่วนร่วม ต่อการพัฒนาการกีฬาอย่างจริงจัง ควบคู่กับการสร้างเอกภาพในการบริหารและการจัดการด้าน การกีฬาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการกีฬาของชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เน้นการส่งเสริม และพัฒนากิจการพื้นฐานทักษะและความสามารถในการแข่งขันกีฬานักกีฬา การนำความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการกีฬา มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพการกีฬาของประเทศ ดูแลสวัสดิการของนักกีฬาให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม เพื่อตอบแทนกับชื่อเสียงเกียรติคุณ ที่นักกีฬาได้กระทำให้แก่ประเทศชาติ

๘. นโยบายสาธารณสุข

พรรคจะเร่งรัดการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ทั้งใน ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (๓๐ บาทรักษาทุกโรค) ให้ทั่วถึงทั้งกลุ่มผู้รับบริการและประเภทของการเจ็บป่วย ส่งเสริมการผลิตและพัฒนานุเคราะห์ทาง การแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและพอเพียงต่อภารกิจ รวมทั้งจัดให้มีการกระจายบุคลากรที่ เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัยและคุ้มต่อการ ให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย และให้ความสำคัญต่อการวิจัยกับการพัฒนาของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบรูปแบบและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง ขยายงาน สาธารณสุขมูลฐานในชนบท โดยสนับสนุนองค์กรชุมชน สถาบันครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ขยายผลให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการป้องกันโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในภูมิภาค ที่เข้ามาในกลุ่ม

แรงงานต่างด้าว รวมทั้งการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม
ดูแลรักษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย ครอบครัวยุและชุมชน ให้รู้จักการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ให้อยู่ในระดับมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งกำหนดมาตรการเร่งรัดให้มีการกำจัดของเสีย
ขยะติดเชื้อและบำบัดน้ำเสียของสถานพยาบาล และสาธารณสุขอย่างจริงจัง ตลอดจนจัดหา
น้ำสะอาดเพื่อการบริโภคให้แก่ประชาชนในชนบทอย่างทั่วถึง เข้มงวดต่อมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ได้รับความปลอดภัย และได้รับความเป็นธรรมในการบริโภค อาหาร ยา สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการใช้สมุนไพร เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทางเลือก รวมทั้งการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการนี้

๕. นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พรรคมีนโยบายเร่งพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความเพียงพอ
ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการบริหาร การจัดการ
และกระบวนการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อสร้างขีดความสามารถในการผลิต
เพื่อการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถ
นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ต่อในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การยกระดับขีดความสามารถของเทคโนโลยี การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการรองรับ
การถ่ายทอดทักษะ รวมไปถึงการให้การคุ้มครองต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การใช้สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้
ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและชุมชน
ท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและสมดุล ดูแลให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์อย่างเป็นธรรม โดยยึด
หลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในหลักการของการแก้ไขปัญหาหามลพิษต่าง ๆ ที่กำหนดให้
ผู้ใดก่อความเสียหายเป็นผู้รับผิดชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ

การป้องกันมิให้เกิดมลพิษอย่างจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชน ให้มีส่วนร่วมกับรัฐในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษร่วมกัน เร่งรัดการวางระบบควบคุมที่เหมาะสมต่อสารพิษและวัตถุอันตราย และการป้องกันมิให้สารพิษและวัตถุอันตรายก่อความเดือดร้อนแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและปราศจากมลภาวะ ให้มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีจากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดการพึ่งพาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่จำเป็นควบคู่กับการปฏิรูปการใช้พลังงานในทุกรูปแบบ ส่งเสริมการใช้พลังงานที่พึ่งพาตนเองรักษาสิ่งแวดล้อม ปฏิรูประบบขนส่งมวลชนและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมต้นทุนต่ำสามารถพัฒนาและขยายได้อย่างยั่งยืน

๑๐. นโยบายต่างประเทศ

มุ่งมั่นร่วมมือกับประเทศอาเซียนและองค์กรสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ไทยเป็นภาคีสมาชิก ร่วมกันแก้ไขปัญหาโครงการเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจของอาเซียน อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นเกราะกำบังผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศ อย่างรวดเร็ว ยึดมั่นต่อพันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ ความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งไทยเป็นภาคี รวมทั้งการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและกับนานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกันและยึดถือหลักการต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน รวมทั้งประสานความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด

พัฒนามาบทบาทของไทยให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ พร้อมทั้งขยายบทบาทในการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้กว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ส่งเสริมให้นานาชาติร่วมลงทุนกับไทยด้วยการใช้มาตรการทางการเงินการคลังของกันและกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายธุรกิจในด้านต่างประเทศกับฝ่ายธุรกิจไทย เร่งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างประเทศอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความคล่องตัวในการประสานความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจต่างประเทศกับวิสาหกิจไทย ส่งเสริมกระทรวงการต่างประเทศให้มีบทบาทเชิงรุกในเวทีระหว่างประเทศ

และเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการอื่นและภาคเอกชนของไทยในการปฏิบัติการตามนโยบายดังกล่าว พัฒนาและเสริมศักยภาพของหน่วยงานในต่างประเทศให้มีขีดความสามารถในการหาข้อมูลและประสานกับวิสาหกิจในต่างประเทศที่ต้องการมาลงทุนในไทย รวมทั้งการลงทุนด้านทักษะและเงินทุนของแต่ละประเทศ พร้อมกับดูแลประสานกับธุรกิจเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ปรับปรุงกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อรวมศูนย์รับผิดชอบการเจรจาการค้าต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการต่อรองรวมทั้งการลดขนาดตัวแทน และปรับปรุงการประสานงานของหน่วยงานราชการในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย โดยประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานราชการด้านการต่างประเทศและเอกชน เพื่อให้ภาคเอกชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย และให้หน่วยงานราชการในต่างประเทศสามารถใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างทันท่วงที

๑๑. นโยบายพัฒนาสังคม

พรรคเชื่อว่าสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความกลมเกลียวทางปัญญาและอารมณ์ จะเป็นสังคมที่พึงปรารถนาซึ่งสามารถสร้างความสุขและความอบอุ่นในมวลสมาชิกของสังคมทุกระดับ ซึ่งจะเป็พื้นฐานของความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศ ยิ่งกว่านั้นพรรคตระหนักดีว่า มนุษย์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะและรับการถ่ายทอดทักษะ เพื่อยกระดับความสามารถของตนเองให้เป็นสากลนั้น จะเป็นหนทางหนึ่งของการอยู่รอดจากภาวะวิกฤตในปัจจุบันอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ควบคู่กับความเข้มแข็งของสถาบันสังคม ความเอื้ออาทรและความเกื้อกูลกันของพี่น้องประชาชนในแต่ละท้องถิ่น เป็นพลังผลักดันให้พี่น้องประชาชนสามารถกำหนดวิถีชีวิตและทิศทางของการอยู่รอดได้โดยองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็ง การเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว การให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส และการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

พรรคมีนโยบายส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเลือกกระบวนการสร้างความผาสุกได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและข้อจำกัด ตลอดจนวิถีชีวิตและการสั่งสมทางภูมิปัญญาของคนในชุมชนนั้น พัฒนาและคุ้มครองเด็ก สตรี คนพิการ และทุพพลภาพ มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ข่มเหงหรือถูกนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและสถานภาพของสตรีในแต่ละชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกระดับ เร่งรัดการป้องกันปราบปรามการผลิตและเผยแพร่ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกับพัฒนาระบบการฟื้นฟูสุขภาพและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด ให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี

ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อให้การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานสามารถตอบสนองความต้องการของวิสาหกิจในแต่ละชุมชนได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาการว่างงานและการอพยพเข้ามาหางานทำในเมือง ให้การคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกกดขี่ข่มเหง โดยเฉพาะการคุ้มครองแรงงานเด็กอย่างเข้มงวด พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยจัดให้มีการศึกษาเสริมเพิ่มเติมจากระบบการศึกษาปกติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติและพัฒนาการทางความคิดที่ดี โดยมีแหล่งรวมความรู้เสริม อาทิ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แหล่งนันทนาการ ศูนย์เยาวชน สนามกีฬา

เร่งรัดกฎหมายเกี่ยวกับการสวัสดิการสังคม โดยจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม เพื่อให้การคุ้มครองดูแลแก่ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน สตรี คนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ประสบภัยสาธารณะ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ขาดการอุปการะ ให้โอกาสและสร้างความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถเข้าไปร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมได้อย่างเต็มที่

ส่งเสริมการรวมตัวของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมอันดีของแต่ละท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเหล่านั้น มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาของตนเอง ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน จากศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและเทคนิควิทยาการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละชุมชน โดยปรับปรุงกลไกของรัฐให้อำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

๑๒. นโยบายป้องกันประเทศ

พรรคจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่ความเชื่อใจด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพในกลุ่มสมาชิกของอาเซียน และกับกองทัพของชาติพันธมิตรของไทย โดยเฉพาะการวางระบบการบริหารและการจัดการระบบระวังภัยทางทะเล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกันของชาติอาเซียน

พรรคจะสร้างเสริมความทันสมัยทางทหาร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงทางทหารของโลกในด้านต่าง ๆ โดยการเสริมสร้างคุณภาพของกำลังพล การยกระดับขีดความสามารถของระบบอาวุธต่าง ๆ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาหลักนิยมทางทหารให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของไทย และการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกองทัพ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ์ใหม่ที่แปรเปลี่ยนไปตามกระแสโลก

พรรคมีนโยบายบูรณาการด้านกำลังรบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากมีความจำเป็นต้องใช้กำลังกองทัพเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบาย อาทิ การใช้กำลังจะต้องเป็นลักษณะของการใช้กำลังร่วมกันของเหล่าทัพต่าง ๆ การส่งเสริมให้มีการเรียนร่วมฝึกพร้อม และปฏิบัติการร่วมในเรื่องต่าง ๆ พรรคมีนโยบายบูรณาการด้านกำลังพลเพื่อให้การจัดจำนวนอัตราและโครงสร้างด้านกำลังพลของกองทัพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลง โดยปรับขนาดกำลังพลของกองทัพให้มีความเหมาะสม ส่งเสริมการสร้างระบบกำลังสำรองของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาของกำลังพลในระดับต่าง ๆ ของกองทัพ

พรรคมีนโยบายส่งเสริมให้มีการผลิตยุทธโปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ทางทหารบางประเภทที่มีความคุ้มทุนในการใช้ด้วยอาศัยกระบวนการผลิตภายในประเทศ การใช้ประโยชน์จากภาคอุตสาหกรรมของพลเรือนที่มีความก้าวหน้าในการผลิต และการให้บริการต่อยุทธโปกรณ์ของกองทัพ โดยเน้นในลักษณะของการใช้ร่วมระหว่างภาคการผลิตของพลเรือนและของกองทัพ

พรรคมีนโยบายเศรษฐกิจความมั่นคง เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของการป้องกันประเทศ กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่น โดยให้มีการจัดการศึกษาในเรื่องการบริหารทรัพยากร ด้านการป้องกันประเทศ ให้มีการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของพลเรือนในการพัฒนาซ่อมบำรุง ตลอดจนการสร้างยุทธโปกรณ์ของกองทัพ

พรรคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ เพื่อให้โครงสร้างด้านกำลังพลของกองทัพ มีการแก้ไขและระงับปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐอย่างสันติ และเพื่อลดโอกาสของการใช้กำลังระหว่างประเทศ โดยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคด้วยมาตรการสันติ อาทิ ปัญหาความขัดแย้งพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเล ความขัดแย้งในการอ้างกรรมสิทธิ์พื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากร ทั้งทางบกและทางทะเล การสนับสนุนให้มีการเจรจาเพื่อลดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศ

พรรคส่งเสริมการมีส่วนร่วมในภารกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้กองทัพขยายบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างเกียรติภูมิของกองทัพและประเทศ

พรรคสนับสนุนให้กองทัพช่วยเหลือสังคมในยามสันติ โดยการเข้ามามีบทบาทในงานด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย บทบาทในการปราบปรามยาเสพติด การค้าของผิดกฎหมาย การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่ชายแดน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน

ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย

พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับการตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“พรรค” หมายความว่า พรรคเพื่อไทย

“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกพรรคเพื่อไทย

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

“กรรมการบริหาร” หมายความว่า กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

“คณะผู้บริหาร” หมายความว่า คณะผู้บริหารพรรคเพื่อไทย

“สำนักงานใหญ่” หมายความว่า สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย

“สาขาพรรค” หมายความว่า สาขาพรรคเพื่อไทย

“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความว่า คณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย

“กรรมการสาขาพรรค” หมายความว่า กรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย

“นายทะเบียนพรรคการเมือง” หมายความว่า นายทะเบียนพรรคการเมืองตามกฎหมาย

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๔ พรรคการเมืองที่ใช้ชื่อบังคับนี้เรียกว่า “พรรคเพื่อไทย” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “PHEU THAI PARTY” (ใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่า “พท.” และชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “PT.”)

ข้อ ๕ ภาพเครื่องหมายพรรคโดยมีคำอธิบายความหมายภาพและเครื่องหมายพรรค ดังนี้



๑. ชื่อพรรคเพื่อไทย หมายความว่า การรู้จักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ

๒. ภาพเครื่องหมายพรรค ภายใต้รูปลักษณะเป็นตัวอักษรไทย “พ.พาน” สีขาว บนพื้นสีน้ำเงินกับสีแดง ล้อมรอบด้วยกรอบสี่เหลี่ยมที่ประกอบขึ้น ด้วยเส้นสีน้ำเงินสองเส้นและสีแดงสองเส้น โดยมีองค์ประกอบของเจตนารมณ์ ดังนี้

๒.๑ ตัวอักษรไทย “พ.พาน” (สีขาว) หมายถึง การรู้จักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ โดยตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยรู้จักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกัน

๒.๒ สีน้ำเงินกับสีแดง (พื้น) หมายถึง ความมุ่งมั่นรวมเอาคนไทยจากทุกภาคส่วนมาระดมสติปัญญา กำหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อฟื้นฟูให้ประเทศชาติกลับคืนสู่สภาวะเดิมโดยเร็ว

๒.๓ สีน้ำเงินกับสีแดง (กรอบสี่เหลี่ยม) หมายถึง ความมุ่งมั่นนำพาการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืน โดยอาศัยศักยภาพและภูมิปัญญาของคนไทยทั้งชาติ

ข้อ ๖ สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๑๑/๑ อาคารนวมสร ถนนพระราม ๓ แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

ข้อ ๗ ในกรณีที่พรรคจัดตั้งสาขาพรรคขึ้น ให้ใช้ชื่อพรรคประกอบกับชื่อท้องถิ่นที่สาขาพรรค
นั้นตั้งอยู่เป็นชื่อสาขาพรรค คือ พรรคเพื่อไทย สาขา.....

หมวด ๒

สมาชิก

ส่วนที่ ๑

ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก

ข้อ ๘ สมาชิกแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์

(๒) สมาชิกสามัญ

ข้อ ๙ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีอุปการคุณต่อพรรคหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามข้อ ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ ซึ่งตกลงรับคำเชิญเข้าเป็นสมาชิก
เมื่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการมีมติเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และยื่นใบสมัคร
ตามข้อบังคับพรรค

สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ เริ่มตั้งแต่วันที่หัวหน้าพรรคประกาศรายชื่อ ณ สำนักงานใหญ่
และจดแจ้งชื่อสมาชิกดังกล่าวในทะเบียนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของพรรค

สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญแต่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าบำรุงพรรค

ข้อ ๑๐ สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกและคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
ให้รับเข้าเป็นสมาชิก โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๓) มีความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและอุดมการณ์ของพรรค

ข้อ ๑๑ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับเข้าเป็นสมาชิก

(๑) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

- (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
- (๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
- (๕) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคจะต้องดำเนินการให้มีสมาชิกตั้งแต่ห้าพันคนขึ้นไป โดยจะต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด

ส่วนที่ ๒

การสมัครเป็นสมาชิกสามัญและการสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ข้อ ๑๓ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรค พร้อมหลักฐานต่อนายทะเบียนพรรคเพื่อไทย หรือเลขานุการสาขาพรรค โดยมีสมาชิกสองคนรับรองการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของผู้สมัคร และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมค่าบำรุงพรรคตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารกำหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

เมื่อได้รับใบสมัครตามความในวรรคหนึ่ง ให้ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าบำรุงพรรคตกเป็นของพรรค ให้นายทะเบียนพรรคเพื่อไทยหรือเลขานุการสาขาพรรคแล้วแต่กรณี พิจารณาใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ถ้าปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นสมาชิกได้ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดครบถ้วน ให้นายทะเบียนพรรคเพื่อไทยหรือเลขานุการสาขาพรรค แล้วแต่กรณีทำเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติให้รับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้แจ้งให้ผู้สมัครทราบและแจ้งชื่อ อาชีพและที่อยู่ไว้ในทะเบียนสมาชิกพร้อมทั้งออกบัตรประจำตัวสมาชิกให้สมาชิกไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติให้รับเข้าเป็นสมาชิก

ข้อ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐
- (๔) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑
- (๕) คณะกรรมการบริหารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (๖) ไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามข้อ ๑๕ (๖) ถ้าสมาชิกผู้นั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย มติของพรรคการเมืองต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคมีมติคัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นใดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภา และนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พรรคมีมติ

ข้อ ๑๖ การลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยให้สมาชิกที่จะประสงค์จะลาออกยื่นใบลาออกต่อสำนักงานใหญ่พรรค และมีผลเมื่อสำนักงานใหญ่พรรคได้ลงรับหนังสือลาออกดังกล่าวแล้ว

ส่วนที่ ๓

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ ๑๗ สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

- (๑) เสนอแนะนโยบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อพรรค
- (๒) ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อนอันเกิดจากการกระทำด้วยเหตุไม่เป็นธรรม
- (๓) เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงตามข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการบริหาร
- (๔) ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือเป็นที่ปรึกษาพรรค หรือผู้ปฏิบัติงานของพรรค

- (๕) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนพรรค ในการสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
- (๖) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารจะมีมติกำหนด
- คณะกรรมการบริหารอาจกำหนดระเบียบให้สมาชิกที่จะได้รับสิทธิตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๘ บางประการให้ครบถ้วนก่อนได้
- ข้อ ๑๘ สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- (๑) ชำระค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงพรรค เว้นแต่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกำหนดตามข้อ ๕๐ (๔)
- (๒) ปฏิบัติตามข้อบังคับและมติขององค์กรบริหารงานของพรรค
- (๓) เข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ทางการเมืองตามหลักสูตรที่พรรคจัด
- (๔) สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่นโยบายและอุดมการณ์ของพรรค ตลอดจนกิจกรรมของพรรค
- (๕) สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
- (๖) ยึดมั่นในระเบียบของพรรค รวมถึงวินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
- (๗) รักษาชื่อเสียงของพรรคโดยไม่กระทำการใด ๆ อันจะนำความเสียหายมาสู่พรรค

ส่วนที่ ๔

หน้าที่และความรับผิดชอบของพรรค

ต่อสมาชิกและประชาชนทั่วไป

- ข้อ ๑๙ หน้าที่และความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกและประชาชนทั่วไป มีดังนี้
- (๑) ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกและประชาชนทั่วไป ในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจทางการเมือง
- (๓) ส่งเสริมและให้ความเป็นธรรมแก่สมาชิกในกรอบแห่งกฎหมายและข้อบังคับ
- (๔) ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางการเมือง และให้การอบรมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

(๕) พิจารณาช่วยเหลือและเป็นปากเสียงให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำอันไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมของหน่วยงานของรัฐ

(๖) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพรรคให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปทราบ

(๗) พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ

(๘) สนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นด้วยการให้ความรู้ในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ

(๙) สนับสนุนช่วยเหลือค่าครองชีพด้วยการจัดหาแหล่งหรือร้านค้าให้สมาชิกซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภคราคาถูก

หมวด ๓

ผู้สนับสนุนกิจกรรมของพรรค

ข้อ ๒๐ ผู้สนับสนุนกิจกรรมของพรรค แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

(๑) เยาวชน

(๒) บุคคลทั่วไปและองค์กรต่าง ๆ

สิทธิ หน้าที่ และบทบาทของผู้สนับสนุนกิจกรรมของพรรคให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ข้อ ๒๑ เยาวชน ได้แก่ บุคคลผู้มีอายุยังไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติอื่นตามข้อ ๑๐ (๑) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ ที่แสดงความจำนงขอเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรค

ข้อ ๒๒ บุคคลทั่วไปและองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ที่มีความสนใจและแสดงความจำนงขอเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรค แต่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก

หมวด ๔

วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก

ส่วนที่ ๑

วินัยและจรรยาบรรณ

ข้อ ๒๓ สมาชิกมีหน้าที่รักษาวินัยและจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้

(๑) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๒) ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริหารพรรค คำสั่งผู้ดำเนินงานพรรค ที่สั่งการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ และประกาศของพรรคอย่างเคร่งครัด

(๓) ไม่ใช่ความ เป็นสมาชิกไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดต่อ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือศีลธรรมอันดี

(๔) ไม่วิพากษ์วิจารณ์สมาชิกด้วยกัน หรือองค์กรบริหารของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทาง ที่เสียหาย

(๕) ไม่ปกปิดความผิด และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อชื่อเสียงของพรรค

(๖) ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม หรือเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดี และเป็นที่ครหาของบุคคลทั่วไป

(๗) เคารพมติของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการเลือกผู้ที่พรรคส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง

(๘) ประพฤติตน และดำรงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย

(๙) ยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคตามที่ปรากฏในแนวนโยบายของพรรค

(๑๐) รับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานของพรรคตามขีดความสามารถของตน

(๑๑) แจ้งความจริง หรือรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงที่แจ้งในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๑๒) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือไปดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองอื่น ในระหว่างที่เป็นสมาชิก

(๑๓) สมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติตามมติและข้อบังคับการประชุม สภาผู้แทนราษฎรกำหนดไว้

ส่วนที่ ๒

คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ

ข้อ ๒๔ ให้มีคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวนไม่เกินห้าคน ซึ่งหัวหน้าพรรคเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) คู่มือการระเบียบวินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
 - (๒) สอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิก แล้วเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับ
 - (๓) ออกกฎและระเบียบเกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณตามความจำเป็นแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้บังคับต่อไป
- วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

ส่วนที่ ๓

การกล่าวหาและการลงโทษสมาชิก

ข้อ ๒๕ การกล่าวหาสมาชิกคนใดว่ากระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการกระทำที่ผิดวินัยหรือละเมิดจรรยาบรรณควรแก่การลงโทษ อาจทำได้โดยกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง หรือสมาชิกไม่น้อยกว่าสี่สิบคน ลงลายมือชื่อทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการบริหาร

ข้อ ๒๖ เมื่อมีการกล่าวหาสมาชิกตามข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยเร็ว

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณกำหนด

ข้อ ๒๗ สมาชิกผู้ใดกระทำการอันเป็นการผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณของพรรค ต้องได้รับโทษตามความร้ายแรงของการกระทำผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณ ดังนี้

- (๑) ตักเตือน
- (๒) ภาคทัณฑ์
- (๓) ตักลิตที่พึงมีในฐานะสมาชิกตามข้อบังคับ
- (๔) ให้พ้นจากความเป็นสมาชิก

(๕) ในกรณีที่สมาชิกที่ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการกระทำนั้นอาจมีผลให้สมาชิกผู้นั้นพ้นจากความเป็นสมาชิก ให้คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณส่งผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคพิจารณาติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคให้สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากความเป็นสมาชิก ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด การลงมติให้ลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ

หมวด ๕

โครงสร้างของพรรค

ส่วนที่ ๑

สำนักงานใหญ่

ข้อ ๒๘ ให้พรรคมีสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารงานของพรรคตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และให้มีสาขาพรรคในท้องที่ต่าง ๆ ในประเทศตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๙ ในการบริหารงานของพรรค ให้มีสำนักงานดังต่อไปนี้ที่อยู่ในสำนักงานใหญ่

(๑) สำนักงานหัวหน้าพรรค มีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าพรรค และกระทำการอื่นใดตามที่หัวหน้าพรรคสั่งการ

(๒) สำนักงานเลขาธิการพรรค มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการภายในของพรรค และกิจการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานใดสำนักงานหนึ่งโดยเฉพาะ

(๓) สำนักงานอื่นที่คณะกรรมการบริหารมีมติให้จัดตั้งขึ้น

การแบ่งส่วนงานภายใน การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการกำหนดอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมของสำนักงานตาม (๑) (๒) และ (๓) รวมทั้งการกำหนดตำแหน่ง ลักษณะงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ค่าจ้าง สวัสดิการ สิทธิและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการทำสัญญาจ้าง การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การถอดถอนออกจากตำแหน่ง และการลงโทษเจ้าหน้าที่ และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ส่วนที่ ๒

สาขาพรรค

ข้อ ๓๐ ท้องที่ใดมีสมาชิกตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป และมีความประสงค์จะจัดตั้งสาขาพรรค ให้สมาชิกผู้เริ่มจัดตั้งมีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะจัดตั้งสาขาพรรค พร้อมทั้งรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรค รายชื่อ อาชีพ และที่อยู่ของสมาชิกผู้เริ่มจัดตั้งตามแบบพิมพ์ของพรรคไปยังเลขาธิการพรรค เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา หากคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ก็ให้แจ้งให้สมาชิกผู้เริ่มจัดตั้งดำเนินการต่อไป

หากคณะกรรมการบริหารเห็นว่า ท้องที่ใดยังไม่พร้อมที่จะให้มีการจัดตั้งเป็นสาขาพรรค คณะกรรมการบริหารอาจให้ตั้งเป็นศูนย์ประสานงานพรรคไปก่อนก็ได้

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรค พรรคจะต้องดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นในภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนดอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา หลังจากนั้นให้พรรคพิจารณาดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

ข้อ ๓๑ เมื่อคณะกรรมการบริหาร มีมติเห็นชอบกับการจัดตั้งสาขาพรรคแล้ว ให้จัดให้มีการประชุมสมาชิกที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่ของสาขาพรรคนั้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารมีมติ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะต้องมีสมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคน

การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลำดับแรก แล้วเลือกรองประธานสาขาพรรคหนึ่งคน เลขานุการสาขาพรรคหนึ่งคน รองเลขานุการสาขาพรรคหนึ่งคน เหนียวุญสาขาพรรคหนึ่งคน โฆษกสาขาพรรคหนึ่งคน และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกไม่เกินสามคน

การเสนอชื่อสมาชิกที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาพรรคตามวรรคสองจะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อยห้าคน และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกเป็นกรรมการสาขาพรรคได้ไม่เกินหนึ่งคน

เมื่อที่ประชุมของสาขาพรรคเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแล้ว ให้หัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จัดตั้งสาขาพรรคแล้วเสร็จ

เมื่อหัวหน้าพรรคได้รับหนังสือรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารทราบ

ข้อ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๑ ประกอบด้วยประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เภรัณยูิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกไม่เกินสามคน ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมสาขาพรรค

ในกรณีที่เลขาธิการพรรคเห็นว่าประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เภรัณยูิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคผู้ใดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งต่อไป ให้เลขาธิการพรรคเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารมีมติปลดบุคคลดังกล่าวออกจากตำแหน่งได้

กรรมการสาขาพรรคมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง และเมื่อพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาพรรคอีกได้

ข้อ ๓๓ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการขยายจำนวนสมาชิกพรรคในเขตท้องที่ของสาขา
(๒) ให้การศึกษาอบรมทางการเมืองและการอบรมอื่น ๆ ตามอุดมการณ์และแนวนโยบายของพรรคแก่สมาชิก

(๓) เผยแพร่อุดมการณ์ แนวนโยบาย และกิจกรรมของพรรคแก่ประชาชนทั่วไป

(๔) รณรงค์ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค

(๕) ดำเนินกิจกรรมร่วมกับมวลชนในท้องถิ่น และดำเนินโครงการเศรษฐกิจตามที่พรรคแนะนำหรือเห็นชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น

(๖) บริหารกิจการภายในสาขาพรรค

(๗) เสนอแนะผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกระดับในท้องที่ของสาขาต่อคณะกรรมการบริหาร

(๘) จัดทำแผนงาน แผนงบประมาณ แผนจัดหาทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อความเห็นชอบ

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

ข้อ ๓๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) พ้นจากความเป็นสมาชิก

(๔) พ้นจากตำแหน่งประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค ทรัสต์สาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค

(๕) คณะกรรมการบริหารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อพรรค

(๖) ที่ประชุมสาขาพรรคมีมติหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสาขาพรรคนอกจากประธานสาขาพรรคว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคแต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเข้าแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้กรรมการสาขาพรรคที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการสาขาพรรคที่ตนแทน แต่ถ้าคณะกรรมการสาขาพรรคมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน คณะกรรมการสาขาพรรคจะไม่แต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดแทนตำแหน่งกรรมการสาขาพรรคที่ว่างลงก็ได้

ข้อ ๓๖ ในกรณีที่ตำแหน่งประธานสาขาพรรคว่างลง ให้มีการประชุมสาขาพรรคเพื่อเลือกตั้งประธานสาขาพรรคใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ในระหว่างที่ไม่มีประธานสาขาพรรคให้รองประธานสาขาพรรครักษาการแทน ถ้ารองประธานสาขาพรรค ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคเลือกกรรมการสาขาพรรคคนหนึ่งรักษาการแทน

การดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสาขาพรรครายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ

ข้อ ๓๗ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตำแหน่งกรรมการสาขาพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด

(๒) คณะกรรมการบริหารสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เพราะกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือกระทำการอื่นใดอันทำให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง

(๓) ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามให้พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๑๘ เมื่อครบวาระของคณะกรรมการสาขาพรรค หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหม่ภายในหกสิบวัน

ให้กรรมการสาขาพรรคที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่จากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู่ หรือมีแต่ไม่ยินยอมดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้เลขาธิการพรรคดำเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่

ข้อ ๑๙ การประชุมของสาขาพรรคมี ๒ ประเภท ดังนี้

(๑) การประชุมสามัญ หมายความว่า การประชุมที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้มีปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะต้องทำการประชุมก่อนการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อยหนึ่งเดือน

(๒) การประชุมวิสามัญ หมายความว่า การประชุมคราวอื่นนอกจากกรณีตาม (๑) ซึ่งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้จัดขึ้น

สมาชิกของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสาขาพรรค มีสิทธิเข้าชื่อเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้มีการประชุมวิสามัญสาขาพรรค หนังสือร้องขอต้องระบุถึงสาเหตุที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

การประชุมของสาขาพรรคต้องมีสมาชิกสาขาพรรคนั้นมาประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการลงมติเลือกคณะกรรมการสาขาพรรคหรือตัวแทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ เฉพาะสมาชิกที่เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จึงจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการที่ประชุม หากเลขานุการสาขาพรรคไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการที่ประชุมแทน

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมของสาขาพรรคคราวใด เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับเริ่มการประชุมแล้ว หนึ่งชั่วโมง จำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไป และให้จัดประชุมใหม่ภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในการประชุมที่เลื่อนมานี้ ถ้ามีสมาชิกของสาขาพรรคมาร่วมประชุมตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้ถือเป็นองค์ประชุม ที่ประชุมสาขาพรรค

ที่เลื่อนมานี้ ให้พิจารณาเฉพาะเรื่องตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในการประชุมครั้งก่อนที่ต้องเลื่อนมาเท่านั้น

หมวด ๖

การบริหารงานพรรค

ส่วนที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๔๐ การบริหารงานของพรรค ประกอบด้วย

- (๑) ที่ประชุมใหญ่
- (๒) คณะกรรมการบริหาร
- (๓) คณะผู้บริหาร
- (๔) ผู้ดำเนินงานพรรค
- (๕) ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรี
- (๖) ที่ประชุมรัฐมนตรี
- (๗) ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ส่วนที่ ๒

ที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๔๑ ที่ประชุมใหญ่เป็นองค์กรสูงสุดของพรรค

การประชุมใหญ่พรรคมีสองประเภท ดังนี้

(๑) การประชุมใหญ่สามัญ หมายความว่า การประชุมที่คณะกรรมการบริหารจัดให้มีปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุคปีบัญชีของพรรค

(๒) การประชุมใหญ่วิสามัญ หมายความว่า การประชุมใหญ่คราวอื่นนอกจากกรณีตาม (๑) ซึ่งอาจกระทำได้โดยมติของคณะกรรมการบริหาร หรือโดยคำร้องขอเป็นหนังสือ ของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามข้อ ๔๔ (๑) ถึง (๖) จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนทั้งหมด หนังสือร้องขอนั้นต้องระบุสาเหตุที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีหลังนี้ คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการประชุมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

ข้อ ๔๒ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราว ให้ลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยหนึ่งคราว ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ข้อ ๔๓ ในคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม

ข้อ ๔๔ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมใหญ่ มีดังนี้

(๑) กรรมการบริหาร
(๒) ตัวแทนสมาชิกตามจำนวนและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น (ถ้ามี)

(๔) รัฐมนตรีในขณะนั้น (ถ้ามี)

(๕) ที่ปรึกษาพรรค

(๖) ประธานสาขาพรรคหรือผู้แทนในฐานะผู้แทนของสาขาพรรค

ให้เลขาธิการพรรคประกาศจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่โดยแยกประเภทผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละประเภทให้ชัดเจนอย่างน้อยสิบห้าวันก่อนวันประชุม

ข้อ ๔๕ การประชุมใหญ่ ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคนของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมใหญ่ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ดำรงตำแหน่งหลายฐานะในคราวเดียวกัน ให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เพียงเสียงเดียว

คณะกรรมการบริหารอาจเชิญสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกอื่นหรือที่ปรึกษาพรรคเข้าร่วมสังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ ๔๖ ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ และเลขาธิการเป็นเลขานุการที่ประชุมใหญ่ ในกรณีหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารหรือรองเลขาธิการพรรค ที่ประธานที่ประชุมใหญ่กำหนด เป็นประธานที่ประชุมใหญ่และเลขานุการที่ประชุมใหญ่ แล้วแต่กรณีแทน

การประชุมใหญ่ใด เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับเริ่มการประชุมแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้มีสิทธิเข้าประชุมที่เข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม ให้ประธานที่ประชุมสั่งเลื่อนการประชุมออกไป และจัดให้มีการประชุมใหญ่อีกครั้งภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในการประชุมใหญ่ที่เลื่อนมานี้ มีผู้มีสิทธิเข้าประชุมมาประชุมเท่าใดให้ถือเป็นองค์ประชุม และที่ประชุมที่เลื่อนมานี้ ให้พิจารณาเฉพาะเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในการประชุมครั้งก่อนที่ต้องเลื่อนมาเท่านั้น

ข้อ ๔๗ กิจการต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่

(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรค

(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค

เหรัญญิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหาร

(๔) รับรองงบการเงินประจำปีของพรรค

(๕) การอื่นตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด

(๖) การอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารมีมติกำหนดเป็นคราว ๆ ไป

สมาชิกผู้ใดประสงค์จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้เสนอเป็นหนังสือต่อเลขานุการพรรคไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

ส่วนที่ ๓

คณะกรรมการบริหาร

ข้อ ๔๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๕๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค เหรัญญิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น ๆ ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่

ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร รองหัวหน้าพรรคที่หัวหน้าพรรคกำหนดเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหาร และให้เลขานุการพรรคเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการพรรคอาจแต่งตั้งให้รองเลขานุการพรรคคนใดคนหนึ่ง เป็นรองเลขานุการคณะกรรมการบริหารก็ได้

ข้อ ๔๙ คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง

ในกรณีที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารไม่ครบจำนวนตามข้อ ๔๘ วรรคหนึ่ง แล้วต่อมามีการเลือกตั้งกรรมการบริหารเพิ่ม ให้กรรมการบริหารที่ได้รับเลือกตั้งเพิ่มอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารที่ตนได้รับเลือกตั้งเข้าไปเพิ่ม

ข้อ ๕๐ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาพรรค
- (๒) วางระเบียบหรือกฎเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายและข้อบังคับ
- (๓) กำกับ ดูแล ตรวจสอบและแนะนำ ให้องค์กรต่าง ๆ ของพรรคปฏิบัติการตามข้อบังคับ
- (๔) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค และกรณียกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงพรรค

(๕) พิจารณานุมัติในการจัดตั้งและยุบเลิกสาขาพรรค

(๖) ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในข้ออื่นแห่งข้อบังคับนี้และกฎหมาย

คณะกรรมการบริหารอาจมีมติมอบหมายให้หัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับ

ข้อ ๕๑ กรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ครบวาระ
- (๒) หัวหน้าพรรคพ้นจากตำแหน่ง
- (๓) ที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้พ้นจากตำแหน่ง

(๔) ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้น

เมื่อคณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตาม (๑) (๒) หรือ (๔) ให้คณะกรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และในกรณีที่คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเพราะหัวหน้าพรรคพ้นจากตำแหน่งตาม (๒) ให้รองหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารในขณะนั้น รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปก่อนจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะได้เลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

หากไม่มีรองหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่ประสงค์หรือไม่สามารถรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรค ให้รองหัวหน้าพรรคที่เหลืออยู่เลือกกันเอง คนหนึ่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปก่อนจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะได้เลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

ข้อ ๕๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค เภรัณยูภักพรรค หรือโฆษกพรรค

(๔) ที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนให้ออก

(๕) พ้นจากการเป็นสมาชิก

(๖) ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

(๗) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

ข้อ ๕๓ เมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารอื่นนอกจากหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค เภรัณยูภักพรรค หรือโฆษกพรรคว่างลง คณะกรรมการบริหารอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลง ในกรณีดังกล่าวให้กรรมการบริหารที่ได้รับเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน

ถ้าตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค เภรัณยูภักพรรค หรือโฆษกพรรคว่างลง คณะกรรมการบริหารพรรคอาจให้จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเหล่านั้นใหม่ และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวไปก่อนเป็นการชั่วคราว

ข้อ ๕๔ ถ้าหัวหน้าพรรคไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้าพรรคที่เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารรักษาการแทน ถ้าไม่มีรองหัวหน้าพรรคเช่นว่านั้น หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้คณะกรรมการบริหารพรรคแต่งตั้งกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งรักษาการแทน

ถ้าผู้ดำรงตำแหน่งผู้ดำเนินงานพรรคไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งรักษาการแทน

ข้อ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ประธานแทน ถ้าไม่มีรองประธาน คณะกรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๕๖ ให้คณะกรรมการบริหารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายโดยให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอำนาจและหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ข้อ ๕๗ ให้มีที่ปรึกษาพรรค มีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน ซึ่งหัวหน้าพรรคแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

ส่วนที่ ๔

คณะผู้บริหาร

ข้อ ๕๘ ให้มีคณะผู้บริหารคณะหนึ่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน ประกอบด้วย

- (๑) หัวหน้าพรรค เป็นประธานคณะผู้บริหาร
- (๒) รองหัวหน้าพรรค ซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารเป็นรองประธานคณะผู้บริหาร
- (๓) เลขานุการพรรค เป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร
- (๔) กรรมการอื่นซึ่งคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง

ข้อ ๕๕ คณะผู้บริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๖๐ ความเป็นผู้บริหารในคณะผู้บริหารสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อ

(๑) ในกรณีของผู้บริหารในคณะผู้บริหารตามข้อ ๕๘ (๔) คณะกรรมการบริหารมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้พ้นจากตำแหน่ง

(๒) พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร

ข้อ ๖๑ เมื่อตำแหน่งผู้บริหารในคณะผู้บริหารตามข้อ ๕๘ (๔)ว่างลง ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งกรรมการบริหารอื่นแทน

ข้อ ๖๒ การประชุมคณะผู้บริหาร ต้องมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกในคณะผู้บริหารทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๖๓ ในการประชุมคณะผู้บริหาร ถ้าประธานคณะผู้บริหารไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคณะผู้บริหารทำหน้าที่ประธานแทน ถ้ารองประธานคณะผู้บริหารไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกในคณะผู้บริหารคนใดคนหนึ่งเป็นประธานแทน

มติของที่ประชุมคณะผู้บริหารให้ถือเสียงข้างมาก ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๖๔ ให้คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

(๒) รับผิดชอบงานของพรรค

(๓) วางระเบียบและแนวทางการบริหารงานของพรรค

(๔) วางระเบียบว่าด้วยการคลังและทรัพย์สินของพรรค

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน การให้ความดี ความชอบ และการลงโทษเจ้าหน้าที่

(๖) วางระเบียบแนวทางและแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง

(๗) ประสานงานกับสมาชิก

(๘) อำนวยการและดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อความเรียบร้อยและเจริญก้าวหน้าของพรรค

(๙) กำหนดแผนพัฒนาสาขาพรรค

(๑๐) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

ส่วนที่ ๕

ผู้ดำเนินงานพรรค

ข้อ ๖๕ ผู้ดำเนินงานพรรคประกอบด้วยหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค
รองเลขานุการพรรค เภรัณญิกพรรคและโฆษกพรรค

ข้อ ๖๖ หัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) เป็นผู้แทนของพรรคในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
- (๒) กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารงานพรรค
- (๓) บริหารงานพรรคตามที่ที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
- (๔) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับงานของพรรค
- (๕) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
- (๖) แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่พรรค
- (๗) แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ใดอย่างหนึ่งรวมทั้งถอดถอน

คณะทำงานหรือบุคคลเช่นว่านั้น

- (๘) เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารและเรียกประชุมคณะผู้บริหาร
 - (๙) วางระเบียบเพื่อให้การบริหารงานของพรรคเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 - (๑๐) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ข้อบังคับกำหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรกำหนด
- ทั้งนี้ หัวหน้าพรรคจะมอบหมายเป็นหนังสือให้ผู้ดำเนินงานพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน

ทำการแทนก็ได้

ข้อ ๖๗ รองหัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย

ข้อ ๖๘ เลขานุการพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) ควบคุมดูแลกิจการภายในของพรรค
- (๒) บริหารและรับผิดชอบงานของสำนักงานเลขานุการพรรค
- (๓) จัดการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการบริหารหรือการประชุมอื่น ๆ ตามที่

กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

(๔) ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือหัวหน้าพรรค

ข้อ ๖๙ รองเลขานุการพรรค มีอำนาจหน้าที่ตามที่เลขานุการพรรคมอบหมาย

ข้อ ๗๐ เภรัณญิกพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) ควบคุมดูแลทรัพย์สิน รายรับ รายจ่ายให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ
- (๒) จัดทำบัญชีการเงินของพรรค แสดงรายรับรายจ่ายและงบดุลของพรรค
- (๓) จัดสรรเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่พรรคได้รับมา ให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- (๔) ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือหัวหน้าพรรค

ข้อ ๑๑ โฆษกพรรค มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับพรรค กิจกรรมทางสังคมและการเมือง ตลอดจนแนวนโยบายของพรรคแก่สื่อมวลชน และสาธารณชน

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นสมควรให้มีผู้ดำเนินงานพรรคตำแหน่งอื่นอีก เช่น ตำแหน่งผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค รองโฆษกพรรค ผู้อำนวยการพรรค เลขานุการหัวหน้าพรรค หรือตำแหน่งอื่น ๆ ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจแต่งตั้งสมาชิก เข้าดำรงตำแหน่งและถอดถอนจากตำแหน่งนั้น แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบทุกครั้ง

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งให้ผู้ดำเนินการพรรคตำแหน่งอื่น ตามข้อนี้ พ้นจากตำแหน่งด้วย

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการพรรค ให้ผู้อำนวยการพรรคทำหน้าที่ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ในสำนักงานใหญ่ ให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรคและสาขาพรรค รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานบริหารต่าง ๆ ของพรรคในการใช้สำนักงานใหญ่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการพรรค อยู่ในบังคับบัญชาของเลขาธิการพรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ส่วนที่ ๖

ที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรี ของพรรค

ข้อ ๑๔ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เรียกประชุมในการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีของพรรค

ข้อ ๑๕ ที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีของพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น มีอำนาจหน้าที่พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ตามที่หัวหน้าพรรคกำหนด

ให้นำข้อ ๕๕ มาใช้บังคับกับการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๓

ที่ประชุมรัฐมนตรีของพรรค

ข้อ ๑๖ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เรียกประชุมรัฐมนตรีของพรรคและให้ที่ประชุมรัฐมนตรี
มีอำนาจพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีแต่ละคน นโยบายของรัฐบาล
ตลอดจนความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาล และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ส่วนที่ ๔

ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค

ข้อ ๑๗ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และให้
ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจหน้าที่พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

หมวด ๓

การบริหารการเงินและทรัพย์สินและจัดทำบัญชี

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่อนุมัติงบประมาณควบคุมดูแลรับผิดชอบ
การบริหารการเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรคตลอดจนจัดให้มีการทำ
บัญชีตามข้อ ๑๙ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ให้ประธานสาขาพรรคจัดให้มีการทำบัญชีของสาขาพรรค
ตามข้อ ๑๙ และรับรองความถูกต้องตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรค

ข้อ ๑๙ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรคประกอบด้วย

- (๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
- (๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
- (๓) บัญชีแยกประเภท
- (๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยครบถ้วน

บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น

บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น

ข้อ ๘๐ พรรคและสาขาพรรค ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทินที่ได้จัดแจ้งการจัดตั้ง และครั้งต่อไปเป็นประจำทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน

การปิดบัญชีให้จัดทำงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบรายได้ และค่าใช้จ่ายของพรรค กรณีที่มิมีสาขาพรรคให้รวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาด้วย

งบดุล ต้องแสดงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของพรรค

งบรายได้และค่าใช้จ่ายต้องแสดงที่มาของรายได้ ซึ่งได้รับจากเงินบริจาคเงินสนับสนุนจากรัฐ และรายได้อื่นที่มี กับทางใช้ไปของค่าใช้จ่ายดำเนินการของพรรค โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ต้องแสดงไว้โดยชัดเจน

งบดุลต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี

ข้อ ๘๑ งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้ว ต้องเสนอที่ประชุมใหญ่ออญุมติภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานใหญ่และสาขาพรรคไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ออญุมติแล้วตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าพรรคต้องรับรองความถูกต้องร่วมกับเหรียญกพรรค และให้หัวหน้าพรรคส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ออญุมติ พร้อมทั้งสำเนาบัญชีตามข้อ ๗๕

ข้อ ๘๒ ให้คณะกรรมการบริหารจัดการสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนให้จัดสรรเป็นจำนวนรวม โดยพิจารณาตามจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

(๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้จัดสรรแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล

ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๘๓ เมื่อมีการบริจาคแก่พรรค ให้พรรคออกหลักฐานการรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาค
เมื่อพรรคได้รับการบริจาคเงิน ให้พรรคเปิดเผยรายชื่อผู้บริจาคและจำนวนเงินที่ได้รับการ
บริจาค

ข้อ ๘๔ หัวหน้าพรรค กรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรคและสมาชิก ซึ่งได้รับการ
บริจาคต้องนำส่งบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของพรรค ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับการบริจาค

ข้อ ๘๕ บรรดาเงินที่พรรคได้รับการบริจาคมา ให้หัวหน้าพรรคและเหรัญญิกพรรคนำไป
ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามของพรรค

ข้อ ๘๖ ให้หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค
เหรัญญิกพรรค หรือบุคคลที่หัวหน้าพรรคมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายในนามพรรค
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ข้อ ๘๗ การบริหารการเงินและการบัญชีของสาขาพรรค ให้นำความในหมวดนี้ไปใช้
บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๘๘ การเงินของพรรคให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงินที่คณะกรรมการบริหาร
เป็นผู้กำหนด

หมวด ๘

การคัดเลือกบุคคลและการจัดตั้งรัฐบาล

ส่วนที่ ๑

การคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง

ข้อ ๘๙ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจคัดเลือกบุคคลที่จะส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกเลือกตั้งขึ้นมาคณะหนึ่ง
ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อให้ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอชื่อบุคคลที่จะส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา

(๒) วางแผนและดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนั้น ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร

ให้คณะกรรมการบริหารกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิก เพื่อส่งเข้าสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อ ๕๐ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจซึ่งขาดว่าจะคัดเลือกผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งในการนี้ คณะกรรมการบริหารอาจคัดเลือกบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากที่คณะกรรมการอำนวยการการเลือกตั้ง เสนอชื่อขึ้นมาก็ได้

ส่วนที่ ๒

การจัดตั้งรัฐบาล

ข้อ ๕๑ ให้ที่ประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในขณะนั้น และรัฐมนตรีของพรรคเท่าที่มีอยู่ พิจารณาว่าจะจัดตั้งรัฐบาล ร่วมรัฐบาล หรือถอนตัวจากการ ร่วมรัฐบาล และคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรค

ส่วนที่ ๓

หน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

ข้อ ๕๒ ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพึงนำนโยบายของพรรคไปปฏิบัติและต้องประสานงาน กับพรรคในการบริหารงาน รวมทั้งการรายงานผลความก้าวหน้าของการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค

หมวด ๕

การตีความข้อบังคับและการเปลี่ยนแปลง

ข้อบังคับและนโยบายพรรค

ส่วนที่ ๑

การตีความข้อบังคับ

ข้อ ๕๓ ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจตีความข้อบังคับ

ส่วนที่ ๒

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและนโยบายของพรรค

ข้อ ๕๔ การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและนโยบายของพรรคจะกระทำได้โดยหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) เสนอโดยมติของคณะกรรมการบริหาร หรือ

(๒) เสนอโดยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนจากทุกภาค โดยต้องมีสมาชิกที่เสนอในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

(๓) การเสนอโดยสมาชิกตาม (๒) ให้ทำเป็นหนังสือเสนอต่อหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยข้อความและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เมื่อหัวหน้าพรรคได้รับหนังสือแล้วให้รีบเสนอคณะกรรมการบริหารทราบและเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาต่อไป

(๔) การออกเสียงลงคะแนนโดยที่ประชุมใหญ่ ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการเปลี่ยนแปลงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมวด ๑๐

การให้ความรู้ทางการเมือง แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

ข้อ ๕๕ พรรคจะต้องสนับสนุน ปลูกฝัง และรณรงค์ ตลอดจนให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หมวด ๑๑

การเลิกหรือยุบและการรวมพรรค ส่วนที่ ๑

การเลิกหรือยุบพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง

ข้อ ๕๖ พรรคยอมเลิกหรือยุบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) มีมติของคณะกรรมการบริหารพรรคให้เลิกและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้เข้าประชุม

(๒) มีจำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงสิบห้าคน

(๓) มีการยุบพรรคไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น

(๔) มีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรค

ในกรณีที่พรรคเลิกหรือยุบอันมิใช่เป็นการยุบพรรคไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น เมื่อมีการชำระบัญชีแล้วยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ออนแก่สภาอากาศไทย

ข้อ ๕๗ การยุบเลิกสาขาพรรคให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

ส่วนที่ ๒

การรวมพรรค

ข้อ ๕๘ การรวมพรรคอาจเป็นการรวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองใหม่ หรืออาจเป็นการรวมเข้าเป็นพรรคการเมืองเดียวกับอีกพรรคการเมืองที่เป็นหลักก็ได้

ข้อ ๕๙ การรวมพรรคต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

มติให้รวมพรรคต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายชื่อคณะกรรมการการบริหารพรรคเพื่อไทย

คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย จำนวน ๑๗ คน คือ

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| ๑. นายบัณฑิต วงศ์รัตนวรรณ | หัวหน้าพรรค |
| ๒. นายบุญสิน เจริญวงศ์สัตย์ | รองหัวหน้าพรรค คนที่ ๑ |
| ๓. นายคณิศร สมมะลวน | รองหัวหน้าพรรค คนที่ ๒ |
| ๔. นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ | เลขาธิการพรรค |
| ๕. นายสามชาย ศรีสันต์ | รองเลขาธิการพรรค คนที่ ๑ |
| ๖. นายกฤษฎา แรงสูงเนิน | รองเลขาธิการพรรค คนที่ ๒ |
| ๗. นายธีระวุฒิ สัมมาทรัพย์ | รองเลขาธิการพรรค คนที่ ๓ |
| ๘. นางอัมพร ก้อนทอง | เหรัญญิกพรรค |
| ๙. นายเจษฎา แรงสูงเนิน | โฆษกพรรค |
| ๑๐. นางกนิษฐา สัตยะยุกต์ | กรรมการบริหารพรรค |
| ๑๑. นายปราโมทย์ คงประเสริฐ | กรรมการบริหารพรรค |
| ๑๒. นายพาโชค รักปรากฏ | กรรมการบริหารพรรค |
| ๑๓. นายพิเชฐ เฟ่งพิศ | กรรมการบริหารพรรค |
| ๑๔. นายพิสิฐ กอเกียรติธำรงค์ | กรรมการบริหารพรรค |
| ๑๕. นายสิครินทร์ จันทรร | กรรมการบริหารพรรค |
| ๑๖. นายกฤษดา ทองกลิ่น | กรรมการบริหารพรรค |

๑๗. นางสาวจันจิรา จำปาทอง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

อภิชาติ สุจริตานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายทะเบียนพรรคการเมือง